



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 5 ThaiPBS ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>พายุปาบึก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากพายุปาบึก ว่า จ.นครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชเสียหายมากที่สุด แต่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ และยังสามารถผ่าตัดผู้ป่วยรวม 3 วัน 51 ราย ขณะนี้ทุกศูนย์พักพิงปิดแล้ว เหลือชาวบ้านตกค้างอยู่ในรพ. 23 คน เนื่องจากบ้านเสียหายหนักและไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนรพ.สต.บ้านปลายทรายจะเปิดให้บริการในวันนี้ (8 ม.ค.) สำหรับรพ.ปากพั่นสถานการณ์น้ำท่วมขังคลี่คลาย จะมีการประเมินความเสียหายต่อไป ส่วนเรื่องสภาพจิตใจของประชาชน จากการสำรวจพบว่าไม่มีผลกระทบ แต่ยังคงติดตามในระยะยาว ทั้งนี้ สธ.ได้ส่งทีมไปช่วยดูแลประชาชนในระยะฟื้นฟู 4 ประเภท ได้แก่ 1.ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 2.ด้านการควบคุมป้องกันโรคระบาด 3.ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม 4.ด้านสุขภาพจิต โดยทำงานร่วมกับคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต. และอสม. ได้กำชับให้สื่อสารกับประชาชนให้สังเกตความเสี่ยงที่มาหลังน้ำลด เช่น ไฟดูด สัตว์มีพิษ ไข้หวัด ตาแดง โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ และโรคฉี่หนู เป็นต้น การดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัย ได้จัดทีมเมิร์ต 1 ทีม, ทีมมินิ-เมิร์ต 25 ทีม, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมยาเวชภัณฑ์ 11 ทีม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร จัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยาทาน้ำกัดเท้า เลือชูชีพ รองเท้าบูท เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น และรถสื่อสารสั่งการเคลื่อนที่เฉพาะกิจ 2 คัน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุด มีรายงานผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย จากเหตุจมน้ำและถูกต้นไม้ล้มทับบ้าน</p> <p>นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นนครศรีธรรมราชยังเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่ง ทั้งนี้ น้ำจากพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จะไหลลงสู่อ่างน้ำตราง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำตรางเพิ่มสูงจนล้นตลิ่ง ในวันที่ 8 ม.ค. จึงเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง พร้อมเข้าช่วยเหลือ</p> <p>นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง และคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในช่วงนี้ จากนั้นช่วงวันที่ 10-11 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และยังคงมีอากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า สำหรับภาคใต้ บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง จะมีฝนลดลง ยกเว้นภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 7-9 ม.ค. 2562 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำ</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ</p>	<p><b>สถิติเมมาแล้วซ้ำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประสาร มหาสิทธิ์ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงสถิติคดีเมมาแล้วซ้ำ ถูกจับคุมประพฤติ ช่วงระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561-2 ม.ค. 2562 ว่า มีคดีเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 คดี และมีผู้กระทำความผิดซ้ำ 153 คน คดีเมมาแล้วซ้ำที่ศาลมีคำสั่งส่งมาให้กรมคุมประพฤติดูแลภายใน 1 ปี โดยใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ มี 80 ราย ซึ่งกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากเคหสถาน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ในจำนวนนี้มีผู้ฝ่าฝืนคำสั่ง 1 ราย และหลังจากครบ 7 วันอันตราย ศาลยังมีคำสั่งให้ใช้กำไล EM กับบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเมมาแล้วซ้ำอีก 26 ราย รวมมีผู้ที่ต้องใช้กำไล EM 116 ราย เป็นชาย 110 ราย และหญิง 6 ราย</p> <p>-นพ.อัษฎางค์ กล่าวว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่ง 40% ของอุบัติเหตุเกิดมาจากเมมาแล้วซ้ำ ในปีนี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กรมฯ ได้ทำโครงการนำร่องร่วมกับกรมคุมประพฤติ บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติ่มแล้วซ้ำที่กระทำผิดซ้ำ 153 ราย ที่พฤติกรรมเข้าข่ายมีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา โดยจะส่งตัวบำบัดรักษาในรพ.สังกัดสธ. ส่วนผู้ติดสุราและมีปัญหาซับซ้อน จะส่งต่อไปที่รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรณีมีอาการทางจิตรุนแรงจะส่งต่อไปรพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อบำบัดรักษาให้มีสุขภาพดีไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก ซึ่งมีผู้เข้ารับการบำบัด 4 ราย ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร 1 ราย รพ.ลำปาง 1 ราย และ รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี 2 ราย</p>
มติชน มติชนออนไลน์	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า รมว.พาณิชย์ได้นัดหมายภาคเครือข่ายร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นการยื่นจดสิทธิบัตรกัญชา ในเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ม.ค. ที่ก.พาณิชย์ โดยเครือข่ายได้จัดเตรียมข้อมูลไปร่วมหารือและติดตามทางออกของสิทธิบัตรซึ่งขัดต่อกฎหมายที่ยังไม่ได้ยกเลิก 7 คำขอ และขณะนี้มีการอนุญาตจดสิทธิบัตรสายพันธุ์กัญชาแล้ว 4 สิทธิบัตร และสิทธิบัตรทางการแพทย์และยาอีกจำนวนมาก แต่ยังไม่อนุญาตให้จดสิทธิบัตรคุ้มครองการปรับปรุงพันธุ์ เพราะกัญชายังผิดกฎหมายไทย</p> <p>ด้าน นายสมชาย รัตนชื้อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปริทัศน์มยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า วิธีแก้คือยกเลิกคำขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับกัญชาและสารสกัดจากกัญชาทั้งหมด พร้อมมีกฎหมายเปิดให้ค้นคว้าวิจัยกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ ส่วนการนิรโทษกรรมเมื่อมีการปลดล็อกกัญชาทำได้เฉพาะเป็นของที่มีไว้ในครอบครองเพื่อวิจัย ค้นคว้า การทดสอบ การทดลอง หรือเพื่อการบำบัดรักษาทางการแพทย์ และผู้ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษา</p> <p>ด้าน ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กล่าวถึงข้อเรียกร้องของเครือข่าย อาทิ 1.นิรโทษกรรมตามมาตรา 22 ของร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 2.สิทธิบัตรทั้งหมดต้องทำให้โปร่งใส คำขอจดสิทธิบัตรไม่ชอบด้วยกฎหมายควรยกเลิก 3.มีหลายขั้นตอนทางกฎหมายที่สามารถยกเลิกคำขอจดสิทธิบัตรได้</p>
มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ สวท. สำนักข่าวไทย	<p><b>งบรายหัวปี 2563</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานประชุมบอร์ด สปสช. และกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2563 โดยงบเหมาจ่ายรายหัวอยู่ที่ 182,658.48 ล้านบาท หรือ 3,784.57 บาท/ประชากร จากจำนวนมากผู้มีสิทธิ 48.26 ล้านคน พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณนอกเหมาจ่ายเพื่อบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี,ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง, ดูแลผู้สูงอายุและอื่นๆ คิดเป็นงบประมาณ 17,261.27 ล้านบาทและยังได้เพิ่มเติมงบประมาณเพื่อวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมันรวมเป็นงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งสิ้น 199,964.77 ล้านบาท</p> <p>ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า ข้อเสนองบประมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้มีอายุ 50-70 ปี บริการผ่าตัดผ่านกล้องและอุปกรณ์ทันสมัย และบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ การเข้าถึงยาราคาแพง บัญชียา จ.(2) ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ มะเร็งโทรอยด์ และผู้ป่วยเอดส์ที่ดื้อยาต้านไวรัสสูตรพื้นฐาน</p>
ข่าวสด	<p><b>คลินิกนอกเวลาผู้ป่วยบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยบัตรทองต้องจ่ายสนับสนุนค่าจัดบริการนอกเวลาราชการ ว่า คลินิกนอกเวลาราชการเป็นการบริการคู่ขนานของรพ.รัฐภาคส่วนต่างๆ ซึ่งหากเป็นการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยสีแดง ทุกสิทธิต้องได้รับการรักษาฟรีก่อนเข้าสู่ระบบปกติ ส่วนผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง หากแพทย์วินิจฉัยว่าไม่ได้ฉุกเฉินถึงขั้นสีแดง สามารถรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินได้แต่ต้องรอคิวให้ผู้ป่วยวิกฤตเร่งด่วนรักษา ก่อน และมีทางเลือกคือการจัดบริการคลินิกนอกเวลาแยกจากห้องฉุกเฉิน ซึ่งการเบิกจ่ายค่ารักษาเป็นไปตามสิทธิประโยชน์พื้นฐาน แต่ต้องจ่ายสนับสนุนค่าจัดบริการเพิ่มเติม</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ลดค่าโทรสายด่วนบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า กสทช.ได้มีมติอนุมัติให้ลดหย่อนค่าบริการสายด่วน สปสช. 1330 โดยกรณีโทรศัพท์บ้าน ลดเหลือ 1บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดเวลา) และโทรศัพท์มือถือ ลดเหลือ 1 บาท/15 นาที มีผลในเดือน ม.ค. 2562 ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการโทรสายด่วน สปสช. 1330 เหลือเพียงปีละ 686,676 บาท ลดลงร้อยละ 53.07</p>
โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า ไทยรัฐ	<p><b>มลพิษ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กทม. และปริมณฑล อยู่ในระดับเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ที่ท่าริมถนนสายหลักเกินค่ามาตรฐานแต่ยังสูงมาก 16 พื้นที่ อาทิ บางนา ดินแดง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ พญาไท ส่วนพื้นที่ปริมาตรเกินมาตรฐานที่ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.บางกรวย จ.นนทบุรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ.พระประแดง บางเสาธง เมืองสมุทรปราการ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รวมถึงบริเวณริมถนนคูขนานพระราม 2 คาดว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ประสานกทม.ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดขึ้น เช่น กวาดล้างถนน ฉีดพ่นละอองน้ำ และจะประสานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>การบริจาคให้รพ.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนประชาชนทำบุญปีใหม่ 2562 หรือทำบุญในโอกาสต่าง ๆ โดยบริจาคเงินให้รพ.ใกล้บ้าน ซึ่งสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ทั้งนี้ สธ.ร่วมกับกรมสรรพากร ได้ออกแบบระบบ e-Donation เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะบริจาคเงินให้รพ.ของรัฐ โดย 1.บุคคลธรรมดาหักลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ 2.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายได้เป็น 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค และรายจ่ายที่กำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา และ 3.ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาค</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์ bangkokbiznews.com</p>	<p><b>โรคฮิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคฮิตเป็นโรคติดเชื้อทางผิวหนังที่พบบ่อย โดยเฉพาะในเด็กและในชุมชนแออัด ผู้ป่วยจะมีอาการคันในตอนกลางคืน ซึ่งอาการคันและผื่นเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อตัวหิด ไข่หิด หรือสิ่งขับถ่ายของหิด โดยผื่นมักเกิดหลังจกติดเชื้อหิดประมาณ 2 สัปดาห์</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การป้องกันการแพร่กระจายและการกลับมาเป็นโรคซ้ำ ควรรักษาสมาชิกทุกคนในครอบครัวพร้อม ๆ กันแม้จะไม่มีอาการเพราะอาจอยู่ในระยะฟักตัว ทำความสะอาดเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม ที่ใช้ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา เครื่องนุ่งห่มที่ซักไม่ได้ เช่น ที่นอน หมอน พรม เฟอร์นิเจอร์ในบ้านควรดูดฝุ่นหรือใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในที่อู่ที่มิดชิดมีแสงแดดส่องถึง</p>
<p>เว็บไซต์ mgronline.com bangkokbiznews.com nationtv.tv siamrath.co.th</p>	<p><b>ตรวจสอบโรงเรียนสอนนวด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้ตรวจสอบสถาบันสอนนวดแห่งหนึ่งที่กรมฯ ให้การรับรองหลักสูตรแล้ว พบการทำผิดหลักเกณฑ์ คือมีการผลิตผู้เรียนในแต่ละรุ่นมากผิดปกติ นอกจากนี้ ยังพบสถาบันซึ่งเป็นศูนย์สาขาของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในหลายจังหวัดเปิดการเรียนการสอนโดยไม่ได้ขอรับรองหลักสูตรจากกรมฯ ทำให้ได้ผู้เรียนที่ไม่มีคุณภาพ ส่งผลเสียต่อผู้รับบริการและเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบและข้อกำหนด ทำให้ผู้เรียนจบไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ ได้ จึงสั่งให้ยุติการเรียนการสอน</p>
<p>เว็บไซต์ CHIANGMAINEWS</p>	<p><b>เตือนระวังอาหารเสริมจากต่างประเทศ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย.ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ โดยล่าสุด HEALTH SCIENCES AUTHORITY ประเทศสิงคโปร์ แจ้งเตือนข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พบส่วนประกอบของยาห้ามใช้และปลอมปนยาที่อาจเป็นอันตราย เช่น ไซบูทรามิน จำหน่ายในท้องตลาดและทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ HEALTH CANADA ประเทศแคนาดา ได้แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดกฎหมายและห้ามขาย เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นำยาฆ่าเชื้อ อุตสาหกรรมทำน้ำให้บริสุทธิ์ ผู้บริโภคอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ไตวาย เม็ดเลือดแดงผิดปกติ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกกล่าวอ้างว่าใช้รักษาโรคร้ายแรง อาทิ โรคเมะเร็ง โรคเอดส์ และ โรคคอทิสซิมในเด็ก ซึ่งจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังของ ออย. ไม่พบการขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย และไม่พบการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ภาระงานบุคลากรกรมการแพทย์</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มอบหมายให้ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ รอง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน	<p>ผอ.สำนักกฎหมายทางการแพทย์ สํารวจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ขึ้นเวรในรพ.ของกรมฯ 31 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค พบว่า กว่าร้อยละ 60 ทำงานนอกเวลาราชการมากกว่า 80 ชั่วโมง/สัปดาห์ เกินกว่าเวลาที่แพทย์สภากำหนดไม่ควรเกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยในส่วนของแพทย์ กว่าร้อยละ 30 ทำงานนอกเวลาราชการมากกว่า 100 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 15 ต้องอยู่เวรทั้งสัปดาห์ และกว่าร้อยละ 90 มีประสบการณ์ต้องทำงานและขึ้นเวรทั้ง ๆ ที่ป่วย เพราะหาคนทำแทนไม่ได้หรือโดนบังคับให้ทำ ร้อยละ 70 มีประสบการณ์ต้องทำงานและขึ้นเวรทั้ง ๆ ที่ญาติหรือคนใกล้ชิดป่วย ไม่สามารถไปดูแลได้ และมากกว่าร้อยละ 50 ต้องรับผิดชอบคนไข้นอกมากกว่า 100 ราย/วัน มากกว่าร้อยละ 55 ต้องรับผิดชอบคนไข้ห้องฉุกเฉินเกือบ 70 ราย/วัน รวมถึงร้อยละ 90 ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดในการรักษา เพราะภาระงานที่มากเกินไปและอดนอน ร้อยละ 70 ยอมรับว่าป่วยก่อนวัยอันควรและมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 65 ไม่มีความสุขกับการทำงานในวิชาชีพแพทย์ โดยผลการสำรวจจะนำมาพิจารณาหาทางออกภายในรพ.สังกัดกรมการแพทย์ก่อน</p>
เว็บ 77khaoded เว็บ bangkokbiznews	<p><b>ผลการบำบัดยาเสพติด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายบำบัดรักษาเสพติดภายใต้นโยบาย “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแทนการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในปีงบประมาณ 2562 เน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดยา ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางแก้ปัญหาเสพติด เน้นชุมชนมีส่วนร่วม ให้โอกาสผู้เสพยาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่า สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษา 208,050 ราย จากเป้าหมาย 204,550 ราย สามารถหยุดเสพยาต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายการบำบัดรักษาทุกระบบ ได้ร้อยละ 95.65 จากเป้าหมาย ร้อยละ 90</p>
สวท., เว็บบช.รัฐ เว็บไทยโพสต์ เว็บ bangkokbiznews เว็บ nantiontv เว็บ ch3thailand	<p><b>อันตรายลูกโป่งอัดไฮโดรเจน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงเหตุการณ์ลูกโป่งอัดแก๊สระเบิดในรถ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้ตามร่างกาย ว่า ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีรถเสียบโทรศัพท์มือถือติดในรถและมีลูกโป่งอยู่ในรถด้วย ซึ่งอาจเป็นลูกโป่งที่บรรจุด้วยแก๊สไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สที่ไวต่อประกายไฟ แนะนำประชาชนที่ต้องใช้ลูกโป่งประดับสถานที่หรืองานเลี้ยงต่างๆ ควรเลือกลูกโป่งที่บรรจุด้วยแก๊สฮีเลียม ไม่ควรเก็บลูกโป่งที่อัดแก๊สไว้ในรถ ในที่อุณหภูมิสูง กลางแดด ใกล้หลอดไฟ ใกล้เปลวไฟ หรือความร้อน และไม่ควรรนำลูกโป่งมามัดรวมกันหลายลูก อาจทำให้เกิดการเสียดสีและทำให้ระเบิดได้</p>
โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ M2F	<p><b>ปฏิญาอาเซียนด้านวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน พิจารณาให้เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน และเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดทำ ปฏิญาอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงและการพึ่งตนเองด้านวัคซีน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ด้านสาธารณสุขของไทยและอาเซียนที่ไม่เคยมีภูมิภาคใดทำได้มาก่อน และจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตวัคซีนเพื่อสุขภาพ</p>
แนวหน้า เว็บแนวหน้า	<p><b>ไขมันทรานส์</b></p> <p>-เสนอสรุปว่า วันที่ 9 ม.ค. 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย ซึ่งกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ หรือที่เรียกว่า ไขมันทรานส์ เป็นอาหารต้องห้ามในประเทศไทย จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 13 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch